
sþ. 12. Fyrirspurn [12. mál]
til forsætisráðherra um umhverfismál.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hvernig hyggst ríkisstjórnin undirbúa framkvæmd á þeirri stefnu sinni "að sett verði
almenn lög um umhverfismál og samræming þeirra falin einu ráðuneyti"?

Hvenær er gert ráð fyrir að leggja frumvarp um umhverfismál fyrir Alþingi?
Hvaða ráðuneyti mun fá það hlutverk að samræma stjórn umhverfismála innan

stjórnkerfisins?


